

แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า



กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร

คำนำ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่สมาชิก สร้างทักษะ องค์ความรู้ การบริหารจัดการองค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยมี เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความรู้ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร สามารถบริหารจัดการธุรกิจด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาดอย่างมืออาชีพ สามารถดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้ สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนอง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บทด้านการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจึงได้จัดทำโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อปรับพื้นฐานองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ยกระดับสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำ แนวทางการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตามแผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่าขึ้น เพื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

พฤศจิกายน 2566

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 การดำเนินการขับเคลื่อน	
หลักการและเหตุผล	2
วัตถุประสงค์	2
เป้าหมายการดำเนินการ	3
ตัวชี้วัดโครงการ	3
กิจกรรมและวิธีดำเนินการ	3
แผนการดำเนินการ (Action Plan)	5
ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	6
คำนิยาม	8
ส่วนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติ	
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพ	
โครงการที่ 1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการ จัดการแบบมืออาชีพ"	10
โครงการที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและเครื่องมือ ดิจิทัลขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด"	11
โครงการที่ 3 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพ"	13
โครงการที่ 4 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้นด้วย บุคลากรของสถาบันเกษตรกร"	14
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	
โครงการที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์ผ่านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ (On the job training)"	16
โครงการที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เพื่อยกระดับ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training)"	18
โครงการที่ 3 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูป"	19
โครงการที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าว อย่างมืออาชีพ"	20
โครงการที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับการเพิ่มมูลค่าการผลิตของสหกรณ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า"	22

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
โครงการที่ 6 จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับ คนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ”	23
กิจกรรมที่ 3 การยกระดับสมรรถนะสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ	
3.1 การเสริมสร้างความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ	
โครงการที่ 1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ของสถาบันเกษตรกรเพื่อการส่งออก"	25
โครงการที่ 2 ศึกษารูปแบบสหกรณ์ต้นแบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน	26
โครงการที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะสถาบันเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร"	27
3.2 กิจกรรมย่อยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในธุรกิจสหกรณ์	
โครงการที่ 1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตร"	29
โครงการที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและศึกษาดูงานระดับพื้นที่ (เพื่อจัดทำแผนการเชื่อมโยงฯ นาร่อง 4 จังหวัด)	30
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร	
อุดหนุนอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการและการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	32
กิจกรรมที่ 5 แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับ สถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	33
ส่วนที่ 3 แบบรายงาน	
แบบรายงานที่ 1 มูลค่าการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์	35
แบบรายงานที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของสหกรณ์	35
แบบรายงานที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรแบบมืออาชีพของกลุ่มเป้าหมาย	36
แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์เป้าหมายในกิจกรรมย่อยการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในธุรกิจสหกรณ์	38
แบบรายงานที่ 5 การบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์	39
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	40

ส่วนที่ 1
การดำเนินการขับเคลื่อน

1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่วนหนึ่ง คือการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ก้าวหน้าและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นผู้ผลิต รวบรวม แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้เป็นช่องทางตลาดให้กับสินค้าของเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตในชุมชน เชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม โดยยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีร้านจำหน่ายสินค้า และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ให้เป็นกลไกในการเชื่อมโยงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ รวมทั้งขยายผลให้เกิดการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป การแข่งขันทางธุรกิจเกษตรจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากผู้ประกอบการภาคเอกชนเดิมมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้หลากหลายขึ้น มีช่องทางการตลาดถึงผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มมากขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ ให้มีทักษะและวิธีการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบมืออาชีพ ให้สามารถดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานะการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมสหกรณ์ที่มีร้านจำหน่ายสินค้าให้มีการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งหากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพได้ ย่อมมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น จะสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากได้ในที่สุด รวมทั้งการขยายผลสู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ มีทักษะและความสามารถรองรับการแข่งขันที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกร รวมถึงชุมชนและสังคมด้วย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ
2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขันของสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

3. เป้าหมายการดำเนินการ

สหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีชั้นความเข้มแข็ง ชั้น 1 - 3 จำนวน 200 แห่ง

4. ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้

5. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

วิธีการ : 1. ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร โดยให้องค์ความรู้เพื่อปรับพื้นฐานเพื่อการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร และการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการตลาด ยกย่องสมรรถนะสู่การเป็นผู้ประกอบการ

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ

การดำเนินงาน :

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลการจัดชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร
2. พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่มีชั้นความเข้มแข็ง ชั้น 1 - 3 และเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชนที่มีแผน BVCP แล้ว

3. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมถึงกำหนดรูปแบบการติดตาม และการรายงานผล

กิจกรรมที่ดำเนินงาน :

กิจกรรมที่ 1 การปรับพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพ ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการที่ 1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ" จำนวน 1 รุ่น 150 แห่ง (Zoom Meeting)

โครงการที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด" จำนวน 2 รุ่น 140 ราย

โครงการที่ 3 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพ" จำนวน 3 รุ่น 100 แห่ง (Zoom Meeting)

โครงการที่ 4 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้นด้วยบุคลากรของสถาบันเกษตรกร" จำนวน 1 รุ่น 25 แห่ง (Zoom Meeting)

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผ่านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ (On the job training)" จำนวน 3 แห่ง 60 ราย

โครงการที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training)" จำนวน 3 แห่ง 60 ราย

โครงการที่ 3 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูป" จำนวน 4 รุ่น 100 แห่ง (Zoom Meeting)

โครงการที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ" จำนวน 1 รุ่น 50 แห่ง 80 ราย

โครงการที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับการเพิ่มมูลค่าการผลิตของสหกรณ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า" จำนวน 1 รุ่น 80 ราย

โครงการที่ 6 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ" จำนวน 1 รุ่น 50 แห่ง 80 ราย (Zoom Meeting)

กิจกรรมที่ 3 การยกระดับสมรรถนะสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ ประกอบด้วย

3.1 การเสริมสร้างความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ มีโครงการภายใต้กิจกรรม ได้แก่

โครงการที่ 1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรเพื่อการส่งออก" จำนวน 1 รุ่น 50 แห่ง (Zoom Meeting)

โครงการที่ 2 ศึกษารูปแบบสหกรณ์ต้นแบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 1 เรื่อง

โครงการที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร" จำนวน 1 รุ่น 100 ราย

3.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในธุรกิจสหกรณ์ มีโครงการภายใต้กิจกรรม ได้แก่

โครงการที่ 1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร" จำนวน 1 รุ่น 50 ราย (Zoom Meeting)

โครงการที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศึกษาดูงานระดับพื้นที่ (เพื่อจัดทำแผนการเชื่อมโยงฯ นำร่อง 4 จังหวัด) จำนวน 4 รุ่น 80 ราย

กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร

การอุดหนุนอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมที่ 5 แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับ
สถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

6. แผนการดำเนินการ (Action Plan)

แผนปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ไตรมาส			
		1	2	3	4
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพ					
1) จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ"	1 รุ่น		*		
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรและการตลาด"	2 รุ่น		*	*	
3) จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพ"	3 รุ่น		*	*	
4) จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้นด้วยบุคลากรของสถาบันเกษตรกร"	1 รุ่น		*		
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน					
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผ่านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ (On the job training)"	1 รุ่น		*		
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาลิขสิทธิ์ของสหกรณ์เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training)"	1 รุ่น		*		
3) จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูป"	4 รุ่น		*	*	
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ"	1 รุ่น			*	
5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับการเพิ่มมูลค่าการผลิตของสหกรณ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า"	1 รุ่น			*	
6) จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ"	1 รุ่น				*

แผนปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ไตรมาส			
		1	2	3	4
กิจกรรมที่ 3 การยกระดับสมรรถนะสหกรณ์ผู้ประกอบการมืออาชีพ					
3.1 การเสริมสร้างความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ					
1) จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรเพื่อการส่งออก"	1 รุ่น		*		
2) ศึกษารูปแบบสหกรณ์ต้นแบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	1 รุ่น		*	*	*
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร"	1 รุ่น			*	
3.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในธุรกิจสหกรณ์					
1) จัดฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร"	1 รุ่น		*		
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศึกษาดูงานระดับพื้นที่ (เพื่อจัดทำแผนการเชื่อมฯ นำร่อง 4 จังหวัด)	4 รุ่น			*	*
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร					
1) การอุดหนุนอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขันของสหกรณ์					*
กิจกรรมที่ 5 แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร		*	*	*	*

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชน

2. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต มีกระบวนการรวบรวม และแปรรูป รวมทั้งมีการทำการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรของชุมชน อันจะส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอื่น ๆ ในพื้นที่ได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น

9. ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

1. ผลลัพธ์

1.1 สหกรณ์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชน

1.2 สหกรณ์มีการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรของสหกรณ์ การผลิตและการตลาดเพิ่มขึ้น

2. ผลสัมฤทธิ์

2.1 บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ จำนวน 200 แห่ง

2.2 สหกรณ์มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น จำนวน 200 แห่ง

2.3 สหกรณ์ได้รับอุปกรณ์การตลาด/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

1. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

1.1 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร

1.2 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1

1.3 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ

2. กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (กพง.)

2.1 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ

คำนิยาม

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. **สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขั้นสูง** หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต แปรรูปผลผลิต และบริการ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก มีการแปรรูปเป็นสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน หรือมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตหรือการแปรรูป และมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น ตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และตลาดออนไลน์

2. **สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง** หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต และแปรรูปผลผลิต โดยมีการแปรรูปเบื้องต้น แต่ยังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และการเพิ่มช่องทางการตลาด

3. **สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขั้นต้น** หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต ไม่มีการแปรรูปผลผลิต มีปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด และเคยรวบรวมผลผลิตมาก่อน แต่ปัจจุบันหยุดดำเนินการ

4. **สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ** หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน (สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจขาดทุน)

สหกรณ์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชน หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการ ดังนี้

1. **เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตแบบครบวงจร** หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจเงินให้กู้ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต แปรรูปผลผลิต ให้บริการอื่นๆ และรับฝากเงิน

2. **เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตแบบไม่ครบวงจร** หมายถึง หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจเงินให้กู้ รับฝากเงิน จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิต

คนสหกรณ์ หมายถึง ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ/สมาชิก) ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนที่ 2
แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

การยกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีทักษะและวิธีการบริหารจัดการองค์กร และธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ ให้สามารถดำเนินธุรกิจ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวะ การแข่งขันที่สูงขึ้น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องมีการยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถเป็นกลไก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ทำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นองค์กรที่ให้บริการสมาชิกและชุมชนได้ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการและแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 15 โครงการ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การปรับพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพ

โครงการที่ 1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการ แบบมืออาชีพ"

1. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. **วัตถุประสงค์** : เพื่อปลูกฝังแนวคิดในการเสริมสร้างศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการให้มีสมรรถนะ องค์ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ

3. ตัวชี้วัด

3.1 **เชิงปริมาณ** : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ

3.2 **เชิงคุณภาพ** : คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพเพิ่มขึ้น

4. **ระยะเวลาดำเนินการ** : อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จำนวน 1 รุ่น 1 วัน ภายในเดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567

5. **สถานที่จัดประชุม** : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. **กลุ่มเป้าหมาย** : ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ) รวม 150 แห่ง ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด วิทยาการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินการจัดอบรม
2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะด้านการบริหารจัดการแบบมีอาชีพ
2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต : ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย มีคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการแบบมีอาชีพ

ผลลัพธ์ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ และองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมีอาชีพได้

โครงการที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด"

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ให้สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล สำหรับขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรและการตลาด

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล สำหรับขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด จำนวน 140 ราย

3.2 เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับความรู้ในการประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล สำหรับขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรและการตลาดเพิ่มขึ้น และนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

4. ระยะเวลาดำเนินการ : จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน

รุ่นที่ 1 ภายในเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2567

รุ่นที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการดำเนินการหรือฝ่ายจัดการ)

ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 140 ราย

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินการจัดอบรม
2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร และการตลาดแก่กลุ่มเป้าหมาย

2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต : ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย มีคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ได้รับการอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด

ผลลัพธ์ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนา และมีองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด ยกระดับการให้บริการแก่สมาชิก สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับชุมชน

โครงการที่ 3 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพ"

1. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. **วัตถุประสงค์** : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดภาระหนี้สิน และลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพหลัก

3. ตัวชี้วัด

3.1 **เชิงปริมาณ** : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ และองค์ความรู้ในการส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพให้แก่สมาชิก

3.2 **เชิงคุณภาพ** : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีความรู้ มีทักษะในการส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพเพื่อส่งเสริมสมาชิกให้มีรายได้ ลดรายจ่าย ลดภาระหนี้สิน และลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพหลัก

4. **ระยะเวลาดำเนินการ** : อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน

รุ่นที่ 1 ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2567

รุ่นที่ 2 และ 3 ภายในเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2567

5. **สถานที่จัดประชุม** : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. **กลุ่มเป้าหมาย** : ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ) จำนวน 100 แห่ง ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด วิทยาการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินการจัดอบรม
2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมอาชีพ
2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต : ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย มีคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ได้รับการอบรมหลักสูตร การส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพ

ผลลัพธ์ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนาทักษะ และนำองค์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้ ลดรายจ่าย ลดภาระหนี้สิน และลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพหลัก ช่วยยกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับชุมชน

โครงการที่ 4 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้นด้วยบุคลากรของสถาบันเกษตรกร"

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการกลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น สำหรับส่งเสริมสมาชิกให้สามารถผลิตผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดและสร้างรายได้แก่เกษตรกร

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ในการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น

3.2 เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีทักษะ และองค์ความรู้เพิ่มขึ้นในการการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น สำหรับส่งเสริมสมาชิกให้สามารถผลิตผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดและสร้างรายได้แก่เกษตรกร

4. ระยะเวลาดำเนินการ : อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จำนวน 1 รุ่น 1 วัน ภายในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย :

1. ผู้แทนสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา (คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ) จำนวน 25 แห่ง
2. ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินการจัดอบรม
2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายในการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น
2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต : ร้อยละ 100 ของสหกรณ์เป้าหมายมีคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้นด้วยบุคลากรของสถาบันเกษตรกร

ผลลัพธ์ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนาทักษะ และนำองค์ความรู้ในการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น ไปใช้ในการส่งเสริมสมาชิกให้สามารถผลิตผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรสมาชิก ยกกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับชุมชน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

โครงการที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผ่านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ (On the job training)"

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่างเฉพาะเจาะจง โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาในด้านธุรกิจรวบรวม แปรรูป การบัญชีบริหาร และการตลาด

3. ตัวชี้วัด

3.1 **เชิงปริมาณ** : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผ่านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training) จำนวน 3 แห่ง

3.2 **เชิงคุณภาพ** : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีทักษะ และองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training)

4. ระยะเวลาดำเนินการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง/แห่ง ๆ ละ 2 วัน จำนวน 3 แห่ง ภายในเดือนธันวาคม 2566 – กันยายน 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย :

1. สหกรณ์ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน โดยเป็นสหกรณ์ที่มีแผน BVCP (Business Value Creation Plan) ที่ได้ดำเนินการแล้วภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน หรือสหกรณ์ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา จำนวน 3 สหกรณ์

2. ผู้แทนสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 ราย/แห่ง (3 แห่ง ๆ ละ 2 ครั้ง) รวมทั้งสิ้น 60 ราย

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 ดำเนินการจัดอบรม โดยใช้วิทยากรจากส่วนกลาง ลงพื้นที่สหกรณ์เป้าหมายที่คัดเลือก เพื่อลงให้ความรู้จากพื้นที่จริง และวิธีการดำเนินงานจริงของสหกรณ์ เช่น เรื่องการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด

2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม

3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เป้าหมาย

2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต :

1. ร้อยละ 100 ของสหกรณ์เป้าหมายมีบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training)

2. คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผ่านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training)

ผลลัพธ์ :

1. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น และได้รับการพัฒนาอย่างเฉพาะเจาะจง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

2. คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนา เสริมสร้างยกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร สามารถดำเนินธุรกิจให้เข้ากับบริบทของการตลาดที่เปลี่ยนแปลง และมีที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสหกรณ์สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับชุมชน

โครงการที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณธ์ของสหกรณ์เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training)"

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ :

2.1 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะด้านการทำการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณธ์นมให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณธ์นมแก่สหกรณ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์โคนม

3. ตัวชี้วัด

3.1 เสิ้งปริมาณ : ผู้แทนสหกรณ์เป้าหมาย รวมถึงผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปร่วมกันขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณธ์นมของสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม

3.2 เสิ้งคุณภาพ : สหกรณ์มีช่องทางการจัดจำหน่ายและสามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณธ์นมเพิ่มขึ้น

4. ระยะเวลาดำเนินการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง/แห่ง ๆ ละ 2 วัน จำนวน 3 แห่ง ภายในเดือน ธันวาคม 2566 – กันยายน 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้แทนสหกรณ์โคนม และผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่โครงการวิทยากรและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 20 ราย/แห่ง (3 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 60 ราย (สหกรณ์ละ 1 ครั้ง)

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณธ์ของสหกรณ์เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training) โดยใช้วิทยากรจากส่วนกลางลงพื้นที่สหกรณ์เป้าหมายที่คัดเลือก เพื่อลงให้ความรู้จากพื้นที่จริง และวิธีการดำเนินงานจริงของสหกรณ์ เช่น การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้าง Growth mindset การวางแผนการตลาดและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณธ์นมเพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร การจัดทำโครงสร้างต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณธ์ของสหกรณ์ รวมทั้งแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์โคนม

2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ด้านการทำการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย สร้างโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโคนมและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง

โครงการที่ 3 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูป"

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ให้มีสมรรถนะความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง นม ผัก ผลไม้ และยางพารา) สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 100 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างทักษะ และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูปผลผลิต

3.2 เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีทักษะและองค์ความรู้เพิ่มขึ้น ในการบริหารจัดการด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง นม ผัก ผลไม้ และยางพารา) สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพในการให้บริการสมาชิก

4. ระยะเวลาดำเนินการ : อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน

รุ่นที่ 1 ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2567

รุ่นที่ 2 - 4 ภายในเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย :

1. ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ) จำนวน 100 แห่ง
2. ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด วิทยาการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินการจัดอบรม
2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ รวบรวมผลผลิตและแปรรูปผลผลิต

2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต : ร้อยละ 100 ของสหกรณ์เป้าหมายมีคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ ได้รับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูป

ผลลัพธ์ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนาทักษะ และนำองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง นม ผัก ผลไม้ และยางพารา) ยกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับชุมชน

โครงการที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ"

1. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. **วัตถุประสงค์ :** เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสหกรณ์ให้ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ

3. **ตัวชี้วัด**

3.1 **เชิงปริมาณ :** คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ในการยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ โดยเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจข้าวที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจข้าวที่มีความเหมาะสม จำนวน 50 แห่ง

3.2 เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีทักษะ และองค์ความรู้เพิ่มขึ้น มีแผนการพัฒนาระบบการผลิต/รวบรวม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสหกรณ์ประเภทเดียวกัน สำหรับการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

4. ระยะเวลาดำเนินการ : จำนวน 1 รุ่น 2 วัน ภายในเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน 80 ราย ประกอบด้วย

1. ผู้แทนสหกรณ์ ที่ประกอบธุรกิจข้าวโดยเฉพาะสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าว (จากโครงการพัฒนา ศักยภาพฯ ปี 66 หรือสหกรณ์ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา) จำนวน 50 สหกรณ์ รวม 50 ราย

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน 20 แห่ง รวม 20 ราย

3. วิทยากรและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 10 ราย

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 ดำเนินการจัดอบรม

2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม

3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายในการยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ

2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต :

1. ร้อยละ 100 ของสหกรณ์เป้าหมายมีคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ

2. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ และนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบการผลิต/รวบรวม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสหกรณ์ประเภทเดียวกัน เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพในการให้บริการสมาชิก

ผลลัพธ์ :

1. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีองค์ความรู้ในการยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพเพิ่มขึ้น
2. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ และยกระดับคนสหกรณ์ สู่การเป็นผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับชุมชน

โครงการที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับการเพิ่มมูลค่าการผลิตของสหกรณ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า"

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ :

2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นมให้กับ สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อช่วยลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด

2.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด และสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์นมที่หลากหลายเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละ 70 ของสหกรณ์เป้าหมายมีแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

3.2 เชิงคุณภาพ : ผู้แทนสหกรณ์เป้าหมาย ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้รับความรู้ในการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์โคนม

4. ระยะเวลาดำเนินการ : จำนวน 1 รุ่น 3 วัน ภายในเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้แทนสหกรณ์ (คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ) ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 80 ราย

7. วิธีดำเนินการ :**- ส่วนกลาง :**

1. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ ดำเนินการจัดอบรม
2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายในการยกระดับการเพิ่มมูลค่าการผลิตของสหกรณ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: สหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และจัดทำแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นมเพื่อนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สหกรณ์ขับเคลื่อนได้เอง

โครงการที่ 6 จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ”

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสหกรณ์ให้ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ในยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ จำนวน 50 แห่ง

3.2 เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีทักษะ และองค์ความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบการผลิต/รวบรวม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสหกรณ์ประเภทเดียวกัน สำหรับการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

4. ระยะเวลาดำเนินการ : อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จำนวน 1 รุ่น 1 วัน ภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 ราย

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 ดำเนินการจัดอบรม
2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ สหกรณ์เป้าหมายในการวางแผนการพัฒนากระบวนการผลิต/รวบรวม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสหกรณ์
2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต :

1. ร้อยละ 100 ของสหกรณ์เป้าหมายมีคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ได้รับการอบรม การสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ
2. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ และนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนากระบวนการผลิต/รวบรวม จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร แบบมืออาชีพในการให้บริการสมาชิก

ผลลัพธ์ :

1. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น ในแผนการพัฒนากระบวนการผลิต/รวบรวม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสหกรณ์ประเภทเดียวกัน เพื่อการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด
2. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ และสามารถวางแผนการพัฒนากระบวนการผลิต/รวบรวม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสหกรณ์ประเภทเดียวกัน เพื่อการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด ยกย่องระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับชุมชนได้

กิจกรรมที่ 3 การยกระดับสมรรถนะสหกรณ์ผู้ประกอบการมืออาชีพ

3.1 การเสริมสร้างความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

โครงการที่ 1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรเพื่อการส่งออก"

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร

3. ตัวชี้วัด

3.1 **เชิงปริมาณ** : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 50 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร

3.2 **เชิงคุณภาพ** : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีทักษะ และองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น ในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร

4. ระยะเวลาดำเนินการ : อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จำนวน 1 รุ่น 3 วัน ภายในเดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ได้รับอนุญาตอนุญาตการตลาดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 (คณะกรรมการดำเนินการหรือฝ่ายจัดการ) จำนวน 50 แห่ง ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินการจัดอบรม
2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรเพื่อการส่งออก

2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต : ร้อยละ 100 ของสหกรณ์เป้าหมายมีคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ได้รับการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรเพื่อการส่งออก

ผลลัพธ์ : คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ และนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร ยกกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับชุมชน

โครงการที่ 2 ศึกษารูปแบบสหกรณ์ต้นแบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษา วิจัยรูปแบบของสหกรณ์ต้นแบบ สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบโดยวิธีการถอดบทเรียน จำนวน 1 เรื่อง

3.2 เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร และนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์

4. ระยะเวลาดำเนินการ : ภายในเดือนมกราคม – กันยายน 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์ภาคการเกษตร

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียนจากสหกรณ์ต้นแบบที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม

3. ประมวลผล และสรุปเล่มผลการศึกษา

- ส่วนภูมิภาค : ประสานงาน ให้คำแนะนำ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรม :

ผลผลิต : กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ จำนวน 1 เรื่อง

ผลลัพธ์ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสามารถนำแนวทางใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ ยกกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมีมืออาชีพ

โครงการที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร"

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการของสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจการรวบรวม และแปรรูปให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร

2) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสหกรณ์ให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการแบบครบวงจร

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร จำนวน 100 ราย

3.2 เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีทักษะ และองค์ความรู้ในการการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพิ่มขึ้น

4. ระยะเวลาดำเนินการ : จัดอบรม จำนวน 1 รุ่น ละ 3 วัน ภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567

5. สถานที่จัดประชุม : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ) ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 100 ราย

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินการจัดอบรม
2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร
2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต : ร้อยละ 100 ของสหกรณ์เป้าหมายมีคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ได้รับการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร

ผลลัพธ์ : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ และนำองค์ความรู้ไปใช้ในการการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด เสริมสร้างสมรรถนะสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร ยกกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับชุมชน

3.2 กิจกรรมย่อยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในธุรกิจสหกรณ์

โครงการที่ 1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร"

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

2. วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่างสหกรณ์นอกภาคการเกษตรกับสหกรณ์ภาคการเกษตร และภาคส่วนต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

2) เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. ตัวชี้วัด

3.1 **เชิงปริมาณ** : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 50 ราย

3.2 **เชิงคุณภาพ** : คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มีทักษะและองค์ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสหกรณ์ได้

4. **ระยะเวลาดำเนินการ** : ภายในเดือนธันวาคม 2566 - มกราคม 2567 จัดอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 1 วัน

5. **สถานที่จัดประชุม** : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. **กลุ่มเป้าหมาย** : ผู้แทนสหกรณ์ (คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ) ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 50 ราย

7. **วิธีดำเนินการ** :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการบรรยาย อภิปราย เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม

3. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ส่งผู้แทนร่วมประชุมฯ และประสานสหกรณ์ส่งผู้แทนร่วมประชุมฯ
2. แต่งตั้งคณะทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด
3. ประสานงาน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายในการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต :

1. ร้อยละ 100 ของสหกรณ์เป้าหมายมีคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ได้รับการอบรมหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะและนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบมืออาชีพ

ผลลัพธ์ :

1. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบมืออาชีพ
2. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบมืออาชีพ

โครงการที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศึกษาดูงานระดับพื้นที่ (เพื่อจัดทำแผนการเชื่อมฯ นาร่อง 4 จังหวัด)

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง สุพรรณบุรี และสุรินทร์)

2. วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
- 2) เพื่อจัดทำแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่างสหกรณ์นอกภาคการเกษตรกับสหกรณ์ภาคการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ตัวชี้วัด

3.1 **เชิงปริมาณ** : : สหกรณ์มีแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 1 แผน/สหกรณ์

3.2 **เชิงคุณภาพ** : สหกรณ์สามารถนำแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์

4. **ระยะเวลาดำเนินการ** : จัดประชุมเพื่อเป็นเวทีการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ ในพื้นที่ จำนวน 4 รุ่น ภายในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567

5. **สถานที่จัดประชุม** : สถานที่ราชการ/เอกชน หรือสถานที่ ๆ เหมาะสม

6. **กลุ่มเป้าหมาย** : ผู้แทนสหกรณ์ (คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ) ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน 4 รุ่น (20 ราย/รุ่น) รวมทั้งสิ้น 80 ราย วิทยากร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. วิธีดำเนินการ :

- ส่วนกลาง :

1. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม
2. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเป็นเวทีในการจัดทำแผนเชื่อมโยงเครือข่าย ฯ ในพื้นที่
2. ประสานงาน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายในการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศึกษาดูงานระดับพื้นที่
3. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลผลิต :

1. สหกรณ์มีแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 1 แผน
2. คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ และนำองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวไปใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบมืออาชีพ

ผลลัพธ์ :

1. สหกรณ์เป้าหมายมีแผนในการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ด้านการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบมีอาชีพ

กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร

โครงการ อุดหนุนอุปกรณ์การตลาด/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชน

3. ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ

4. ระยะเวลาดำเนินการ : ประมาณเดือนมิถุนายน – กันยายน 2567

5. กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขัน

6. วิธีดำเนินการ :**- ส่วนกลาง :**

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตามงาน
2. ประมวลผล และสรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

- ส่วนภูมิภาค :

1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง และวางแผนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐาน

2. ติดตาม และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : 1. หากได้รับการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม กรมส่งเสริมสหกรณ์จะแจ้งผลอุดหนุนอุปกรณ์การตลาด/โครงสร้างพื้นฐาน ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบเพื่อดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด

2. สำหรับวิธีปฏิบัติให้ดำเนินการตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1107/5008 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากภาครัฐและแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดกรณีไม่ใช่ประโยชน์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชน

กิจกรรมที่ 5 แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

ส่วนที่ 3
แบบรายงาน

แบบรายงานที่ 1 มูลค่าการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานข้อมูลผ่านระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (<http://web2.cpd.go.th/business/>) ให้เป็นปัจจุบัน โดย กพก. จะรวบรวมปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จากระบบรายงานในทุกเดือน สามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลได้ตาม QR Code



แบบรายงานที่ 2 การจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผล การจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของสหกรณ์เป้าหมายตามโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project โดย กพก. จะรวบรวมข้อมูลจากระบบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การส่งเสริมให้สหกรณ์มีแผนดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เป็นรายแห่ง
- ผลการส่งเสริมให้สหกรณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เป็นรายแห่ง
- แนบไฟล์แผนดำเนินงานเป็นรายแห่ง ในระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project สามารถเข้าระบบ

เพื่อกรอกข้อมูลได้ตาม QR Code



แบบรายงานที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพของกลุ่มเป้าหมาย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผล การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการ กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ และทักษะจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร อย่างไรก็ตาม โดยมียรายละเอียดในแบบรายงานตาม QR Code ดังนี้

1. ชื่อจังหวัด.....
2. ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง/ สังกัด (กลุ่มงาน)/ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้/ ID Line ของผู้รายงาน
.....
3. ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
4. การนำองค์ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร (รายงานเฉพาะโครงการที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมเท่านั้น)
 - 4.1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ"
 - 4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด"
 - 4.3 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพ"
 - 4.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้นด้วยบุคลากรของสถาบันเกษตรกร"
 - 4.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผ่านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ (On the job training)"
 - 4.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training)"
 - 4.7 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูป"
 - 4.8 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรเพื่อการส่งออก"
 - 4.9 จัดฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
 - 4.10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับคนสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการชาวย่างมืออาชีพ"
 - 4.11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับการเพิ่มมูลค่าการผลิตของสหกรณ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า"

4.12 จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคนสหกรณ์
สู่ผู้ประกอบการข้าวอย่างมืออาชีพ”

4.13 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร"

4.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และศึกษาดูงานระดับพื้นที่ (เพื่อจัดทำแผนการเชื่อมฯ นำร่อง 4 จังหวัด)



แบบรายงาน การนำองค์ความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์เป้าหมายในกิจกรรมย่อยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในธุรกิจสหกรณ์

แบบรายงานที่ ๔

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
กิจกรรม ๓.๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด.....

ไตรมาสที่.....

ลำดับที่	สหกรณ์	(๑) แต่งตั้งคณะทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร			(๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร				(๓) สหกรณ์มีแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร			
		ยังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนฯ	ดำเนินการจัดทำแผนฯเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน		ผล		ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนฯ	ดำเนินการจัดทำแผนฯเรียบร้อยแล้ว	
					(ครั้ง)	(คน)	(ครั้ง)	(คน)				(บาท)
๑	สหกรณ์..... จำกัด											

หมายเหตุ : ๑. ให้อายงานเป็นรายไตรมาส โดยเริ่มรายงานผลครั้งแรกในไตรมาสที่ ๒ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_service@cpd.go.th

- ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ รายงานเฉพาะ (๑) การแต่งตั้งคณะทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายงานเฉพาะ (๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร **(เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมเพิ่มเติม)**

- ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗) ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายงานเฉพาะ (๓) การจัดทำแผนฯ

๒. เมื่อสหกรณ์ได้จัดทำแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ เรียบร้อยแล้ว ตามข้อ (๑) ช่องที่ ๓ ให้แนบไฟล์รูปเล่มแผนการเชื่อมโยงฯ ตาม QR Code ที่แนบ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_service@cpd.go.th ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗



แบบรูปเล่มแผนการเชื่อมโยงฯ

ผู้รายงาน
(.....)
ตำแหน่ง
กลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์

แบบรายงานที่ 5 การบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันผ่านระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด สิ่งก่อสร้างเครื่องจักรกลการเกษตร ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (<http://e-service.cpd.go.th/mbas/login.asp>) โดย กพก. จะรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐานจากระบบ โดยมีรายละเอียด

- จำนวน ชนิดรายการทรัพย์สินทุกประเภทของสหกรณ์
- การใช้งานกับผลผลิต วัตถุประสงค์การใช้งาน ความสามารถในการทำงาน
- สภาพการใช้งาน สถานการณ์ใช้ประโยชน์ การดูแลบำรุงรักษา เป็นต้น



ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
สิ่งก่อสร้างเครื่องจักรกลการเกษตร

หมายเหตุ หากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรม การอุดหนุนอุปกรณ์การตลาด/ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ตามแบบรายงาน/ระบบ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดต่อไป

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

กลุ่มเป้าหมาย โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จำนวน 225 แห่ง 53 จังหวัด

ที่	ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์	สินค้า
1	1	กาญจนบุรี	สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด	ข้าว
2	2	กาฬสินธุ์	สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด	ข้าว
	3	กาฬสินธุ์	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จำกัด	ข้าว
3	4	กำแพงเพชร	สหกรณ์การเกษตรชาวมูลลักษ์บุรี จำกัด	มันสำปะหลัง
	5	กำแพงเพชร	สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด	ข้าว
	6	กำแพงเพชร	สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จำกัด	ข้าว
	7	กำแพงเพชร	สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด	ข้าว
	8	กำแพงเพชร	สหกรณ์การเกษตรวังบัว จำกัด	ข้าว
	9	กำแพงเพชร	สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด	มันสำปะหลัง
	10	กำแพงเพชร	สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด	มันสำปะหลัง
4	11	ขอนแก่น	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จำกัด	ข้าว
	12	ขอนแก่น	สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด	ข้าว
	13	ขอนแก่น	สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด	ข้าว
	14	ขอนแก่น	สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด	ข้าว
	15	ขอนแก่น	สหกรณ์นิคมขอนแก่น จำกัด	โคนม
5	16	จันทบุรี	สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด	โคนม
6	17	ชลบุรี	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด	ยางพารา
	18	ชลบุรี	สหกรณ์นิคมบ้านบึง จำกัด	โคนม
7	19	ชัยนาท	สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด	ข้าว
	20	ชัยนาท	สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด	ข้าว
	21	ชัยนาท	สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด	ข้าว
8	22	ชัยภูมิ	สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด	ข้าว
	23	ชัยภูมิ	สหกรณ์นิคมเทพสถิต จำกัด	โคนม
9	24	ชุมพร	สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด	ยางพารา
10	25	เชียงราย	สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมเกษตรเชียงราย จำกัด	ยางพารา
	26	เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่	ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์	สินค้า
	27	เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด	ข้าว
	28	เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด	ข้าว
	29	เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด	ข้าว
	30	เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด	ข้าว
	31	เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด	ข้าว
	32	เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	33	เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรหาวดับเต่า จำกัด	ข้าว
	34	เชียงราย	สหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด	โคนม
11	35	เชียงใหม่	สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	36	เชียงใหม่	สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด	ข้าว
	37	เชียงใหม่	สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด	ข้าว
	38	เชียงใหม่	สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด	ข้าว
	39	เชียงใหม่	สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด	ข้าว
	40	เชียงใหม่	สหกรณ์โคนมการเกษตรไร่ขจรปราการ จำกัด	โคนม
	41	เชียงใหม่	สหกรณ์โคนมสันกำแพง(ป่าตองหัวหม้อ) จำกัด	โคนม
	42	เชียงใหม่	สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	43	เชียงใหม่	สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด	บริการ
12	44	ตรัง	สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด	ยางพารา
	45	ตรัง	สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด	ยางพารา
	46	ตรัง	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งไทรทอง จำกัด	ยางพารา
	47	ตรัง	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางครามพัฒนา จำกัด	ยางพารา
	48	ตรัง	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด	ยางพารา
	49	ตรัง	สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จำกัด	ยางพารา
	50	ตรัง	สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด	ยางพารา
	51	ตรัง	สหกรณ์การเกษตรรณโยง จำกัด	ข้าว
	52	ตรัง	สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด	ยางพารา
	53	ตรัง	สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด	ยางพารา

ที่	ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์	สินค้า
	54	ตรัง	สหกรณ์การเกษตรวังเงี้ยว จำกัด	ยางพารา
13	55	ตาก	สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
14	56	นครปฐม	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จำกัด	ข้าว
	57	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม
	58	นครปฐม	สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด	โคนม
15	59	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด	มันสำปะหลัง
	60	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	61	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ พิมาย จำกัด	มันสำปะหลัง
	62	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำตะคอง จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	63	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด	ข้าว
	64	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด	ข้าว
	65	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	66	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรพระทองคำ จำกัด	มันสำปะหลัง
	67	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด	ข้าว
	68	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด	ข้าว
	69	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	70	นครราชสีมา	สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จำกัด	โคนม
	71	นครราชสีมา	สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด	โคนม
	72	นครราชสีมา	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	โคนม
	73	นครราชสีมา	สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด	โคนม
	74	นครราชสีมา	สหกรณ์โคนมเสิงสาง จำกัด	โคนม
16	75	นครศรีธรรมราช	สหกรณ์การเกษตรเขาขาว จำกัด	ยางพารา
17	76	นครสวรรค์	สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	77	นครสวรรค์	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	78	นครสวรรค์	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จำกัด	มันสำปะหลัง
18	79	นราธิวาส	สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด	ยางพารา
19	80	น่าน	สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่	ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์	สินค้า
20	81	บุรีรัมย์	กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ (คูเมือง)	ข้าว
	82	บุรีรัมย์	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด	ข้าว
	83	บุรีรัมย์	สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด	ยางพารา
	84	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด	ข้าว
	85	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	86	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด	ข้าว
	87	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด	ข้าว
	88	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด	ข้าว
	89	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด	ข้าว
	90	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด	ยางพารา
	91	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด	ข้าว
	92	บุรีรัมย์	สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองไทร จำกัด	ข้าว
21	93	ปทุมธานี	สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด	ข้าว
	94	ปทุมธานี	สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด	ข้าว
22	95	ประจวบคีรีขันธ์	สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด	โคนม
	96	ประจวบคีรีขันธ์	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	โคนม
	97	ประจวบคีรีขันธ์	สหกรณ์โคนมบางสะพาน จำกัด	โคนม
23	98	พระนครศรีอยุธยา	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา จำกัด	ข้าว
24	99	พะเยา	สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องसान จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	100	พะเยา	สหกรณ์การเกษตรปัง จำกัด	ข้าว
	101	พะเยา	สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด	ข้าว
	102	พะเยา	สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด	ข้าว
	103	พะเยา	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด	ข้าว
	104	พะเยา	สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด	ข้าว
25	105	พัทลุง	สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด	ยางพารา
	106	พัทลุง	สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด	ยางพารา
	107	พัทลุง	สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด	โคนม

ที่	ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์	สินค้า
26	108	พิจิตร	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด	ข้าว
	109	พิจิตร	สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด	ข้าว
	110	พิจิตร	สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด	ข้าว
	111	พิจิตร	สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด	ข้าว
	112	พิจิตร	สหกรณ์ขวานาวชิรบำรุง จำกัด	ข้าว
	113	พิจิตร	สหกรณ์ขวานาวังทรายพูน จำกัด	ข้าว
27	114	พิษณุโลก	สหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำ จำกัด	ข้าว
	115	พิษณุโลก	สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด	ข้าว
	116	พิษณุโลก	สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด	ข้าว
	117	พิษณุโลก	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริก จำกัด	ข้าว
	118	พิษณุโลก	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกกาม จำกัด	ข้าว
	119	พิษณุโลก	สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด	ข้าว
28	120	เพชรบุรี	สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด	ข้าว
	121	เพชรบุรี	สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด	ข้าว
	122	เพชรบุรี	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองปรังสามัคคี จำกัด	ข้าว
29	123	เพชรบูรณ์	สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด	ข้าว
	124	เพชรบูรณ์	สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	125	เพชรบูรณ์	สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด	ข้าว
	126	เพชรบูรณ์	สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด	ข้าว
	127	เพชรบูรณ์	สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด	ข้าว
	128	เพชรบูรณ์	สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด	ข้าว
	129	เพชรบูรณ์	สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด	ข้าว
30	130	แพร่	สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	131	แพร่	สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	132	แพร่	สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จำกัด	ข้าว
31	133	มหาสารคาม	สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด	ข้าว
	134	มหาสารคาม	สหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองบัวแปะ จำกัด	ข้าว

ที่	ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์	สินค้า
32	135	ยโสธร	สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด	ข้าว
	136	ยโสธร	สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จำกัด	ข้าว
	137	ยโสธร	สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด	ข้าว
	138	ยโสธร	สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จำกัด	ข้าว
	139	ยโสธร	สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ จำกัด	ข้าว
33	140	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด	ข้าว
	141	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด	ข้าว
	142	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จำกัด	ข้าว
	143	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จำกัด	ข้าว
	144	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด	ข้าว
	145	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จำกัด	ข้าว
	146	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด	ข้าว
	147	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด	ข้าว
	148	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จำกัด	ข้าว
	149	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด	ข้าว
34	150	ระยอง	สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด	ยางพารา
	151	ระยอง	สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด	ยางพารา
	152	ระยอง	สหกรณ์บริการเดินรถปากน้ำระยอง จำกัด	บริการ
35	153	ราชบุรี	สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด	ข้าว
36	154	ลพบุรี	สหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด	โคนม
	155	ลพบุรี	สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จำกัด	มันสำปะหลัง
37	156	ลำปาง	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กี้วลม จำกัด	ข้าว
	157	ลำปาง	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด	ข้าว
	158	ลำปาง	สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด	มันสำปะหลัง
	159	ลำปาง	สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด	ข้าว
	160	ลำปาง	สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด	ข้าว
	161	ลำปาง	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุข จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่	ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์	สินค้า
38	162	เลย	สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด	โคนม
39	163	ศรีสะเกษ	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	ข้าว
	164	ศรีสะเกษ	สหกรณ์การเกษตรชุมชน จำกัด	ข้าว
	165	ศรีสะเกษ	สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด	มันสำปะหลัง
	166	ศรีสะเกษ	สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด	ข้าว
	167	ศรีสะเกษ	สหกรณ์การเกษตรราชสีห์ จำกัด	ข้าว
	168	ศรีสะเกษ	สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด	ข้าว
	169	ศรีสะเกษ	สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูพานมอก จำกัด	มันสำปะหลัง
40	170	สกลนคร	สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด	ข้าว
	171	สกลนคร	สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด	ข้าว
	172	สกลนคร	สหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จำกัด	ข้าว
	173	สกลนคร	สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด	ข้าว
41	174	สงขลา	ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา จำกัด	ยางพารา
	175	สงขลา	สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด	ยางพารา
42	176	สตูล	สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด	ยางพารา
43	177	สระบุรี	สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด	โคนม
44	178	สิงห์บุรี	สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด	ข้าว
45	179	สุโขทัย	สหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด	ข้าว
	180	สุโขทัย	สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด	ข้าว
	181	สุโขทัย	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด	ข้าว
	182	สุโขทัย	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด	ข้าว
46	183	สุพรรณบุรี	สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด	ข้าว
	184	สุพรรณบุรี	สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด	ข้าว
	185	สุพรรณบุรี	สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด	ข้าว
	186	สุพรรณบุรี	สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด	ข้าว
	187	สุพรรณบุรี	สหกรณ์บริการท่องเที่ยววิถีชุมชนน้ำร้อน จำกัด	บริการ
47	188	สุราษฎร์ธานี	สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด	ยางพารา

ที่	ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์	สินค้า
48	189	สุรินทร์	สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด	ข้าว
	190	สุรินทร์	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด	ข้าว
	191	สุรินทร์	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด	ข้าว
	192	สุรินทร์	สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด	ข้าว
	193	สุรินทร์	สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด	ข้าว
	194	สุรินทร์	สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด	ข้าว
	195	สุรินทร์	สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด	ข้าว
	196	สุรินทร์	สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ จำกัด	ข้าว
	197	สุรินทร์	สหกรณ์การเกษตรสำโรงทาบ จำกัด	ข้าว
	198	สุรินทร์	สหกรณ์เดินรถศีขรภูมิ-สุรินทร์ จำกัด	บริการ
49	199	หนองบัวลำภู	สหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด	ข้าว
50	200	อุดรธานี	สหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอ จำกัด	ยางพารา
	201	อุดรธานี	สหกรณ์การเกษตรรุกจับ จำกัด	ข้าว
	202	อุดรธานี	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุดรธานี จำกัด	มันสำปะหลัง
	203	อุดรธานี	สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด	ข้าว
51	204	อุดรดิตถ์	สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จำกัด	ข้าว
	205	อุดรดิตถ์	สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	206	อุดรดิตถ์	สหกรณ์การเกษตรน้ำพี จำกัด	ข้าว
	207	อุดรดิตถ์	สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	208	อุดรดิตถ์	สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด	ข้าว
	209	อุดรดิตถ์	สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด	ข้าว
	210	อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอธุม จำกัด	ข้าว
	211	อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด	ข้าว
	212	อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทำวัดพญาปันแดน จำกัด	ข้าว
	213	อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำอ่าง จำกัด	ข้าว
	214	อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
52	215	อุทัยธานี	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด	ข้าว
	216	อุทัยธานี	สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด	มันสำปะหลัง

ที่	ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์	สินค้า
	217	อุทัยธานี	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด	ข้าว
	218	อุทัยธานี	สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด	ข้าว
53	219	อุบลราชธานี	สหกรณ์การเกษตรรุกข์ข้าวปุ้น จำกัด	ข้าว
	220	อุบลราชธานี	สหกรณ์การเกษตรเขมราษฎร์ จำกัด	มันสำปะหลัง
	221	อุบลราชธานี	สหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด	มันสำปะหลัง
	222	อุบลราชธานี	สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด	มันสำปะหลัง
	223	อุบลราชธานี	สหกรณ์การเกษตรตาลชุม จำกัด	ข้าว
	224	อุบลราชธานี	สหกรณ์การเกษตรไร่สารเคมี จำกัด	ข้าว
	225	อุบลราชธานี	สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด	ข้าว